
 

สระเปลี่ยนรูป 

1. สระอะ (-ะ) เปลี่ยนรูปเป็น  ไม้หันอากาศ ( - )  

- ะ  เรียกว่า  สระอะ  ใช้เขียนหลังพยัญชนะ  และไม่มีตัวสะกด  เช่น  จะ  

นะ  คะ  ปะ   ละ   

   -ั   เรียกว่า  ไม้หันอากาศ  ถ้าพยางค์ประสมสระอะ (–ะ)  และมีตัวสะกด  

ต้องเปลี่ยนรูปสระอะ (– ะ)  เป็นไม้หันอากาศ  (−)   เช่น บัง  ปัก  ตัด  จับ  ดัง  กัก 

 ใบความรู้ที่ 8 เร่ือง สระในภาษาไทย (สระเปลี่ยนรูป) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง สระน่ารู้ คู่ควรสำนวนไทย    

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เร่ือง สระในภาษาไทย (สระเปลี่ยนรูป) 
รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา ท13101  ภาคเรียนที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 

 

 



 

 

 

 

 

 



2. สระเอะ (เ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็น  เอไม้ไต่คู้  (เ - ) 

เ - ะ   เรียกว่า  สระเอะ  ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ และไม่มีตัวสะกด  เช่น  

เกะ  เปะ  เละ  เฟะ 

เ –็    เรียกว่า  เอไม้ไต่คู้  ถ้าพยางค์ประสมสระเอะ (เ – ะ) และ            ฃมี

ตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระเอะ (เ – ะ)  เป็น เอไม้ไต่คู้ (เ -็ )  เช่น เป็น  เค็ม 

 



 

3. สระแอะ (แ-ะ) เปลี่ยนรูปเป็น แอไม้ไต่คู้ (แ - ) 

แ- ะ  เรียกว่า  สระแอะ  ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ  และไม่มีตัวสะกด  เช่น  

แกะ  แพะ  และ  แคระ     

  แ –็    เรียกว่า  แอไม้ไต่คู้ ถ้าพยางค์ประสมสระแอะ (แ – ะ) และ         มี

ตัวสะกดต้องเปลี่ยนรูปสระแอะ (แ–ะ)  เป็น แอไม้ไต่คู้ (แ -็ )  เช่น แข็ง แกร็น 



 

4. สระเออ (เ-อ) เปลี่ยนรูปเป็น เออิ (เ - ) 

เ-อ   เรียกว่า  สระเออ  ใช้เขียนคร่อมพยัญชนะ และไม่มีตัวสะกด  เช่น  เธอ  
เจอ  เผลอ   เพ้อ  ละเมอ   

       เ -   เรียกว่า  เออิ  ถ้าพยางค์ประสมสระเออ (เ-อ)  และมีตัวสะกดต้อง
เปลี่ยนรูปสระเออ (เ – อ) เป็น เออิ  (เ - )  เช่น  เจิม  เดิน  เมิน 



 
 

 
 


